



Thông điệp này được thông báo bằng tiếng Anh, Nga, tiếng Trung Giản thể, Somali, Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 4 tháng 1 năm 2021

Đến: Các bên có liên quan của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về vấn đề: Ra Mắt Trang Web Mới về Ban Việc Làm

Trong một khoảng thời gian dài, hệ thống dịch vụ khuyết tật phát triển và trí



tuệ của chúng ta vẫn phải gắng sức đối phó với thiếu hụt nguồn nhân lực của nhân viên.

Chúng tôi hiện không còn chống chọi đơn phương một mình về việc này. Cuộc [khảo sát về tính ổn định của nhân viên NCI](#) cho thấy rằng có sự thiếu hụt nghiêm trọng Chuyên gia Hỗ trợ Trực tiếp trên toàn quốc.

Nhằm đáp ứng những yêu cầu của các bên có liên quan, ODDS đã ra mắt trang [ImpactOregon.careers](https://www.impactoregon.com). Impact Oregon là một trang web về ban việc làm nơi mà các nhà cung cấp dịch vụ ODDS và các cơ quan quản lý hồ sơ có thể đăng tin miễn phí về việc làm còn trống.

Ngoài đăng tải tin tức tuyển dụng, [trang Impact Oregon](https://www.impactoregon.com) cũng có một mục chuyên về tiểu sử nghề nghiệp, là nơi nêu bật cách thức mà lĩnh vực đang dần lớn mạnh này luôn có không gian cho việc phát triển và cơ hội việc làm.

Những người tìm kiếm việc làm trên toàn tiểu bang có thể xem lướt qua danh sách công việc còn trống dựa trên địa điểm, mức lương và cấp bậc

kinh nghiệm. Chiến dịch tiếp thị trên toàn tiểu bang nhằm tiếp cận được những người đang tìm kiếm việc làm xuyên khắp cả tiểu bang Oregon sẽ ra mắt vào giữa tháng 1. Mục tiêu là tiếp cận được với những người dân Oregon có đam mê trong việc giúp đỡ người khác, những người mà có lẽ không hề có nhận thức rằng lĩnh vực nghề nghiệp này của chúng ta hiện đang có tồn tại. Trang web này cũng cung cấp những điều gì đây mà chúng ta chưa từng có trước đây - một nơi được tập trung hóa để làm nổi bật các nghề hiện có trong lĩnh vực IDD này.

Các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý hồ sơ đang được khuyến khích đăng tải về các công việc của quý vị hiện nay bằng cách ghé thăm trang web, <https://impactorgon.careers/> và yêu cầu truy cập. Tất cả những gì quý vị cần là đăng ký ID nhà cung cấp dịch vụ hoặc ID eXPRS của mình để yêu cầu truy cập.

Chúng tôi biết là việc này không giải quyết được vấn đề nhân lực của chúng ta, nhưng chúng tôi hy vọng việc này sẽ có thêm một công cụ giúp tuyển dụng nhiều người hơn trong lĩnh vực của chúng ta.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Các thông điệp trước đây của Giám đốc được đăng trên
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OrebODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả

các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm).